
 

 
 

 

 
 

                       
 

 วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา คณะอนุกรรมาธิการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ในคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมาธิการครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ดังนี ้

 
(นายถนอมศกัดิ์  เฉยีบแหลม รอง ผอ. ออป.) 

- พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการเพ่ิมพื้นที่ป่า การส่งเสริมและพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยเชิญ นายถนอมศักดิ์  เฉียบแหลม  
รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มาเข้าร่วมประชุม 
              ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับพันธกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และการการเพิ่มพื้นที่ป่า การส่งเสริมและพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจ 
อย่างยั่งยืน สรุปได้ดังนี้ 
 พันธกจิองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ดังนี ้
 ๑) พัฒนาที่ดินสวนป่าเศรษฐกิจ   ๒) ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ  
  ๓) ส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้ท้องถิ่น   ๔) วิจัยพัฒนาไม้เศรษฐกิจ  
 ๕) ปรับโครงสร้างการเงิน พัฒนาสินทรัพย์ท้องถิ่น   ๖) พัฒนาชุมชนท้องถิ่นในสวนป่า  
 ๗) สงวนอนรุักษ์ช้างไทย และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ๘) พัฒนาธุรกิจบริการ 



 
 
 
 

 
 

 โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ได้มีการดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรที่อยู่รอบสวนป่าของ อ.อ.ป. ปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบ  
และเป็นการส่งเสริมรายได้แก่ชุมชน ซึ่งโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ส่งเสริมเกษตรกรในการสร้างงาน สร้างอาชีพ  
ที่มั่นคงจากการปลูกไม้เศรษฐกิจ ชดเชยการทำเกษตรชนิดอื่น  รวมทั้งทั้งช่วยพลิกฟื้นผืนดินที่ทำกินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ให้กลายเป็นผืน 
ป่าเศรษฐกิจที่สามารถให้ผลผลิตที่ยั่งยืนได้ในอนาคต และสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ทั้งด้านการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร  
และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 
 



 
 
 
 
 

     
 

        
 
 ที่ประชุมเหน็ควรใหผู้้แทนจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดส่งข้อมูลเพิ่มมายังคณะอนุกรรมาธิการในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี ้  
 ๑) งบประมาณทีเ่หมาะสมในการส่งเสริมให้มีการปลูกไม้ในทีด่ินของเอกชน โดยจัดทำเปน็ข้อมูลสถิติ  
 ๒) ขอให้รวมรวมประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะที่เกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติ สวนป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะในประเด็น 
ที่เกี่ยวกับการสง่เสริมให้ภาคประชาชนทำสวนป่าเศรษฐกิจมากขึ้น  
 ๓) ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวกับบำรุงพันธุ์ไม้ที่สามารถนำมาอ้างอิงอ้างในการทำสวนป่าเศรษฐกิจ 
 ๔) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการการรับรองปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ได้ร่วมดำเนินการกับองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (มหาชน) หรือ อบก. 

 
 


